






สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

2 มิถุนายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
ประเด็นสำคัญ 1. แนะนำเพิ่มพื้นที่ข่าวโควิด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaipbs) - ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ระบุ ขณะนี้โควิดระบาดตามฤดูกาล แต่ไม่รุนแรงเหมือนในอดีต อาจรุนแรงกว่าใช้หวัดใหญ่เล็กน้อย ย้ำเข้มมาตรการส่วนบุคคล แนะนำสื่ออาจต้องให้พื้นที่ข่าวเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจให้มากขึ้น เพราะช่วงนี้สื่อเน้นนำเสนอการเมืองเป็นหลัก 2. ติดเชื้อซ้ำภายใน 14 วัน สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน คอลัมน์ แวดวงอาเซียน, ไทยรัฐ คอลัมน์ รอบโลก) เว็บไซต์ (linetoday, thaipbs) - นายลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีประเทศสิงคโปร์ วัย 71 ปี ติดเชื้อโควิด 19 ซ้ำภายในระยะเวลา 14 วัน หลังจากหายติดเชื้อล่าสุด ซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้ 5-10%	-
 กัญชา	
คัดค้านการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, hfocus, ch7, thebetter) - นายประสิทธิ์ชัย หนูนวนล เลขาธิการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย เชิญชวนประชาชนร่วมกำหนดอนาคตกัญชาไทยเนื่องในวันกัญชาไทย วันที่ 9 มิ.ย.66 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อหารือในประเด็นกัญชาควรควบคุมด้วยกฎหมายปกติหรือกฎหมายยาเสพติด และร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตนาฯ ไม่เอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติด โดยจะทำการยื่นหนังสือไม่เอากัญชากลับสู่ยาเสพติดถึงรัฐบาลในเวลา 16.00 น.	-
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
กระทรวงเกรดเอ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สปริงนิวส์ - เสนอสรุป กล่าวถึงกระทรวงเกรด A ไม่ได้เฉพาะงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แต่นิยามหมายถึงกระทรวงคุมนโยบายที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศ มีผลประโยชน์สูง มีการจัดซื้อจัดจ้างมาก โดยปีงบประมาณ 2566 ยังคงเป็น 8 กระทรวงเดิมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากกว่าแสนล้านบาท อาทิ ก.กลาโหม ก.มหาดไทย ก.ศึกษาธิการ ก.การคลัง ก.คมนาคม ก.สาธารณสุข ก.เกษตรและสหกรณ์ ก.การอุดมศึกษาฯ	
แต่งตั้งโยกย้าย ผอ.รพ.ทั่วไป สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, hfocus, siamlandbank) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง ผอ.รพ.ทั่วไป ดังนี้ 1.นพ.อนันต์ กนกศิลป์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.แกลง สสจ.ระยอง 2.นพ.สุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์ ผอ.รพ.แกลง สสจ.ระยอง ย้ายเป็น ผอ.รพ.กุมภวาปี สสจ.อุดรธานี 3.พญ.ชูหงส์ มหรรทัตพงษ์ ผอ.รพ.กุมภวาปี สสจ.อุดรธานี ย้ายเป็น ผอ.รพ.ปราสาท สสจ.สุรินทร์ และ 4.นพ.นพดล พิษณุวงศ์ ผอ.รพ.ปราสาท สสจ.สุรินทร์ ย้ายเป็น ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ สสจ.เพชรบูรณ์ โดยให้เดินทางไปปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการใหม่ในวันที่ 9 มิ.ย. 2566 สื่อที่นำเสนอ : เพจชมรมแพทย์ชนบท - เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ ปลัด สร. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย 4 ผอ.รพ.ทั่วไป โดยที่สนใจคือ นพ.อนันต์ กนกศิลป์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.สร. ที่ถูกย้ายลดขั้นให้ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.แกลง สสจ.ระยอง ซึ่งเป็นรพ.ทั่วไปขนาดเล็กมาก	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พร้อมตั้งข้อสังเกตที่ถูกย้าย มาจากตั้งคำถามกับแอป.หมอพร้อมว่า ไม่ได้ดำเนินการโดย สธ. เตือนเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล อาจมีจุดรั่วได้ ซึ่งรั่วจริงจากกรณีแฮกเกอร์ 9near และการแสดงความไม่เห็นด้วยเรื่องที่สธ. ทำโครงการของบ กสทช. 4 พันล้านบาท แต่ไส้กลาง จนในที่สุด กสทช.ก็ไม่น่ามีมติจริง พร้อมกล่าวว่าปลัด สธ.ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า วัฒนธรรมยุคปลัด โอภาส อ้างโยกย้ายเพื่อความเหมาะสม แต่ไม่มีความเป็นธรรม ยึดพวกพ้อง</p>	
<p>การจัดสรรโควตาแพทย์ทำสัญญา ปี 2566</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจสหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>-เพจสหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน โปสเตอร์ภาพสรุปจำนวนการจัดสรรโควตาแพทย์ทำสัญญา ปี 2566 แบ่งตามรายเขตสุขภาพ พร้อมตั้งข้อสงสัยในเรื่องของการกระจายแพทย์ในแต่ละรพ. เนื่องจากยังได้รับร้องเรียนเรื่องจำนวนเวรที่เพิ่มขึ้นจากแพทย์ใช้ทุนที่กระจายไปแต่ละรพ.น้อยลงอย่างต่อเนื่อง และหลายรพ.ยังเปิดรับแพทย์เองด้วยการจ้างที่ไม่ได้รับการบรรจุเพิ่มอีก รวมถึงเชิญชวนให้แสดงความเห็นหรือส่งข้อเท็จจริงมายังเพจ เพื่อนำไปพูดคุยกับทางแพทยสภา และสธ.ต่อไป</p>	
<p>ถ่ายโอนภารกิจ สอน.-รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>-มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ปลายสัปดาห์หน้า คกก.อำนวยการถ่ายโอน สอน. และ รพ.สต ให้แก่ อบจ. ครั้งที่ 2/2566 เตรียมพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวของ สปสช. ตามที่คณะทำงานประสานและจัดทำข้อเสนอการจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข สอน. และ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่ อบจ. หลังจาก คกก.ชุดใหญ่ ถกเถียงถึงประเด็นค่าบริการผู้ป่วยนอกที่ได้รับจัดสรร 14 บาทต่อหัว ไม่เพียงพอต่อการบริหาร นอกจากนี้จะมีการรายงานสรุปข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะของ 49 จังหวัดที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ และการตั้งคลินิกสายด่วน ให้คำปรึกษา ตอบข้อหารือและประสานงานกับจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง เสนอให้เร่งรัดแก้ไขระเบียบและแนวทางปฏิบัติของ อบจ.ให้สอดคล้องและครอบคลุมกับระเบียบของสธ., จัดทำข้อเสนอปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง และจัดทำแนวทางเชิญชวนให้ สอน. และ รพ.สต. ที่ถ่ายโอน ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงคำรักษาพยาบาล สำหรับผู้ประกันตน และพิจารณาหลักเกณฑ์มอบรางวัลสร้างแรงจูงใจ รพ.สต. ถ่ายโอน</p>	
<p>การยกระดับการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, acnews, prd, thejournalistclub, thailandplus)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ยกกระดับให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ EEC ลดการเสียชีวิตและความพิการจากอุบัติเหตุจราจร โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน นักท่องเที่ยวและนักลงทุน</p>	
<p>เปิดอาคารหอผู้ป่วย รพ.นครปฐม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, acnews, thailandplus)</p> <p>- ปลัด สธ. เปิดอาคารหอผู้ป่วยประกันสังคมและพิเศษรวม รพ.นครปฐม รองรับการขยายตัวในการให้บริการกลุ่มแรงงานผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคม ช่วยลดความแออัด ลดการรอคอย โดยโรงพยาบาลเดินหน้าพัฒนาบริการทั้งศูนย์หัวใจครบวงจรและศูนย์หลอดเลือดสมอง ศูนย์มะเร็งและรังสีรักษา ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน และการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ</p>	
<p>ชวนดื่มนม หลังเด็กไทยเตี้ยและอ้วน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, มติชน, ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย, MCOT NEWS FM 100.5, Radio-สวท., ทีวี ช่อง MCOT, TNN, prd, mono, hfocus, thestandard, thereporters, bangkokbiznews, ch7, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนาอึ้งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานรณรงค์วันดื่มนมโลก 2566 (World Milk Day 2023) “ทุกเพศทุกวัย ดื่มนมจืด 2 แก้วทุกวัน” ว่า องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันดื่มนมโลก เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ดื่มนม ในปัจจุบันคนไทยยังดื่มนมน้อยเพียง 21.5 ลิตร/คน/ปี ทำให้สถานการณ์ภาวะโภชนาการของเด็กไทย พบเตี้ยเพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 9.5 เป็น 10.4 ตั้งเป้ารณรงค์ให้ปี 70 คนไทยดื่มนมได้ 25 ลิตร/คน/ปี เฉลี่ยวันละ 2 แก้ว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคฝีดาษวานร</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, จส.100, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, newtv., news1live, bluechiphai, สวพ.91, pptvhd36, ch7, ch3, ejan, linetoday, sondhitalk, thebangkokinsight, springnews,)</p> <p>-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยฝีดาษลิงชุกระบาดในไทย โดยช่วงเดือนพ.ค.ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 21 คน คาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และเตรียมพร้อมเฝ้าระวังการระบาดช่วงมิ.ย.ที่มีการฉลองเสรีภาพของกลุ่มหลากหลายทางเพศ ย้ำรพ.ทั่วประเทศเฝ้าระวังและสร้างความรู้แก่ประชาชน</p>	
<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตรียมประกาศให้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดแรกประเทศไทย เนื่องจากไม่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในทุกอำเภอ เพื่อสนองพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี</p>	
<p>โคมไฟส่องเรื่องแสงคัดกรองโรค</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, hfocus, sondhitalk, linetoday, tnnthailand, thebangkokinsight, pptvhd36)</p> <p>-นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า รพ.ผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมโคมไฟส่องเรื่องแสง DMS SKT Smart Lamp (Department of Medical Services Skin Trang Smart Lamp) สามารถคัดกรองโรคผิวหนัง ทดแทนเครื่อง Wood lamp ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 10 เท่า โดยมีประสิทธิภาพช่วยในการวินิจฉัยโรคกลากที่ศีรษะ โรคเกลื้อน และโรค Erythrasma ไม่แตกต่างกัน และเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่สามารถต่อยอดไปสู่ท้องตลาดได้ ทั้งนี้ ได้มอบเครื่องมือดังกล่าว 11 เครื่อง ให้กับ รพ.ชุมชนในมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวกและรวดเร็ว เสมือนการตรวจกับแพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง</p>	
<p>อย. เร่งตรวจพบปลิงแปลกปลอมในซอสหอยนางรม</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ไทยโพสต์, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ch7, thereporters, plewseengern, INN)</p> <p>- ภก.วีระชัย นวลชัย รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ตามที่มีการโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์พบปลิงแปลกปลอมในซอสหอยนางรม โดยผู้โพสต์ระบุว่าฉลากแสดงวันหมดอายุวันที่ 31 ธ.ค.67 จากการตรวจสอบพบว่าเป็นซอสหอยนางรม ตราเรือใบเลขสารบบอาหาร 34-2-01749-2-0017 ผลิตภัณฑ์ บริษัท นอร์มผลิตอาหาร จำกัด ตั้งอยู่ที่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยเมื่อ วันที่ 31 พ.ค.66 เจ้าหน้าที่ สสจ.อุบลราชธานี ร่วมกับ สสอ. และ รพ.วารินชำราบ เข้าตรวจสอบสถานที่ผลิต พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ได้เก็บตัวอย่างซอสที่ผลิตรุ่นเดียวกับที่เป็นข่าว ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 แล้ว เมื่อได้รับผลจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p>การสนับสนุนผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมอย่างรอบด้าน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thailandplus)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. เผย อย. สนับสนุนการประกอบการด้านเทคโนโลยีทางสาธารณสุข พร้อมทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานในการยกระดับความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบให้กับนักวิจัย นักพัฒนานวัตกรรม นักธุรกิจ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และสนับสนุนการเข้าถึงนวัตกรรมที่ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล</p>	
<p>ลาซาต้า เข้าพบ อย.</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, newtv)</p> <p>- ภก.วีระชัย นวลชัย รองเลขาธิการ อย. เผย จากปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายทางอี-มาร์เก็ตเพลส อย. ได้ดำเนินคดี บ. อี-มาร์เก็ตเพลส และร้านค้าที่กระทำผิดกว่า 1,000 ราย ดร.วีรพงศ์ โก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. ลาซาต้า ขอเข้าพบ ภก.วีระชัย เพื่อขอรับคำแนะนำการจัดการ ร้านค้า/สินค้า และการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ อย. จะยังคงดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังการจำหน่ายสินค้าและโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายทางอี-มาร์เก็ตเพลสต่อเนื่อง หากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีอย่างเคร่งครัด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ ,เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ)</p> <p>-ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล สสส. และกรมควบคุมโรค จัดประชุมวิชาการบุหรีกับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 เรื่องคนไทยไม่เอาบุหรีไฟฟ้า โดย ดร.นวน ปิงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สิงคโปร์ กล่าวต่อนึ่งว่า บุหรีไฟฟ้ามีการพัฒนารูปแบบเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กและเยาวชนล่าสุดพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้สูบได้รวดเร็วขึ้นและได้รับสารอันตรายมากขึ้น สำหรับน้ำยาบุหรีไฟฟ้ามีทั้งนิโคตินและสารอื่น ๆ เช่น กลีเซอริน Propylene Glycol โลหะหนัก นิกเกิล และสารปรุ่แต่งกลิ่นรส ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ไม่แนะนำให้สูดเข้าปอด รวมถึงมีอนุภาคมูลอิสระ กระตุ้นการอักเสบและโรคร้ายไข้เจ็บมากมาย นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาแอปพลิเคชันแจ้งเตือนเวลาให้สูบบุหรีไฟฟ้า เตือนให้ทำร้ายร่างกายตัวเองเรื่อย ๆ ส่วนอุปกรณ์บุหรีไฟฟ้า โดยเฉพาะแบตเตอรี่เป็นขยะสิ่งแวดล้อมและอาจจะระเบิดได้ ย้ำว่าบุหรีไฟฟ้าที่พยายามออกแบบให้ดูเป็นเพื่อนที่เข้าถึงง่าย ไม่ปลอดภัย แต่เป็นเพื่อนที่เป็นพิษ</p>	
<p>MOUสาธารณสุขชายแดน</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-ที่จ.บึงกาฬ มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดน ระหว่างจังหวัดบึงกาฬกับแขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย ดร.นพ.ภมร ธรรม นพ.สสจ.บึงกาฬ ประธานฝ่ายไทย กับดร.สอนไซ ปันยานวง หัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงบอลิคำไซ พร้อมตัวแทนฝ่ายละ 60 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเสวนาการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ การประชุมความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดนไทย - ลาว และความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านสาธารณสุข ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ฯลฯ</p>	
<p>สาวท้องอาเจียนมีพยาธิ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, บ้านเมือง, เนชั่นออนไลน์, สำนักข่าวไทย, innews, linetoday, 77kaoded)</p> <p>-จากกรณีโรงพยาบาลดอนสัก เผยเคสสาวพม่าตั้งครรภ์วัย 27 ปี ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียนมีพยาธิไส้เดือน 2 ตัว ยาวกว่า 15 ซม. คาดปนเปื้อนมากับผักและผลไม้ที่ล้างไม่สะอาด</p> <p>นายวิฑูรย์ จินโต ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นพ.สสจ.สุราษฎร์ธานี ชี้แจงว่า แพทย์ได้ให้ยาถ่ายพยาธิ และรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในเพื่อติดตามอาการ ซึ่งโรคพยาธิตัวกลมเป็นโรคที่พบได้ทั่วไป ปัจจุบันพบน้อยลงมากเนื่องจากระบบสุขภาพ ท้องน้ำห้องสุขาถูกสุขลักษณะมากกว่าในอดีต และประชาชนมีความรู้ในการดูแลความสะอาดและสุขภาพอาหารมากขึ้น ขอให้อย่าตื่นตระหนกกับการพบผู้ป่วยโรคพยาธิในครั้งนี้ และยังรับประทานผักสดได้ตามปกติ โดยล้างให้สะอาดก่อนรับประทาน</p>	